

VỀ THUỐC MEN **

Học khu nhận ra một điều là việc cho học sinh uống thuốc và / hoặc được phép dùng thuốc cho chính bản thân có thể là điều cần thiết, khi việc không dùng thuốc đó trong giờ học sẽ khiến học sinh không thể đi học và chúng tôi nhận thấy rằng cần phải đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc của một học sinh yêu cầu liều lượng hoặc tiêm thuốc thường xuyên do bị phản ứng khi các em bị dị ứng đe dọa tính mạng hoặc khủng hoảng tuyến thượng thận, hoặc cần kiểm soát cho việc hạ đường huyết, hen suyễn hoặc tiểu đường. Theo đó, học khu có thể quản lý hoặc học sinh có thể được phép tự dùng thuốc theo toa (tiêm và không tiêm) và / hoặc không kê đơn (không tiêm) tại trường.

Học khu sẽ chỉ định nhân viên có thẩm quyền quản lý thuốc cho học sinh. Khoá học đào tạo hàng năm sẽ được cung cấp cho nhân viên được chỉ định theo yêu cầu của pháp luật phù hợp với các hướng dẫn đã được Bộ Giáo dục Oregon (ODE) phê duyệt. Khi không có sẵn chuyên gia chăm sóc sức khỏe có giấy phép hành nghề, nhân viên được đào tạo do học khu chỉ định có thể sử dụng epinephrine, glucagon hoặc một loại thuốc khác cho học sinh theo quy định và / hoặc cho phép của luật Oregon.

Học khu có quyền từ chối yêu cầu sử dụng thuốc ở trường, đối với thuốc do nhân viên học khu hoặc học sinh tự quản lý, nếu loại thuốc đó không cần thiết để học sinh tiếp tục đi học.

Giám đốc và / hoặc người được chỉ định sẽ yêu cầu lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe cá nhân và kế hoạch khi trường hợp dị ứng xảy ra dành cho mọi học sinh bị dị ứng đe dọa tính mạng đã biết hoặc cần kiểm soát bệnh hen suyễn, và một kế hoạch chăm sóc sức khỏe cá nhân cho học sinh mà khu học chánh được thông báo về chẩn đoán của em ấy là bị suy tuyến thượng thận. Một kế hoạch như vậy sẽ bao gồm các điều khoản để sử dụng thuốc và / hoặc ứng phó với các tình huống khẩn cấp khi học sinh đang đi học, tại một hoạt động do trường tài trợ, dưới sự giám sát của nhân viên nhà trường, trong chương trình chăm sóc trước giờ học hoặc sau giờ học tại trường. - tài sản được sở hữu và trong lúc học sinh đang di chuyển đến hoặc rời trường học hoặc tại một hoạt động do trường tài trợ.

Học sinh có thể được phép tự sử dụng thuốc điều trị bệnh hen suyễn, tiểu đường, hạ đường huyết hoặc dị ứng nghiêm trọng theo quy định của chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép của Oregon, theo yêu cầu bằng văn bản và có chữ ký của phụ huynh hoặc người giám hộ và tuân theo các hướng dẫn phù hợp với lứa tuổi. Điều khoản tự quản lý này cũng yêu cầu xác nhận bằng văn bản và có chữ ký rằng sinh viên đã được chuyên gia chăm sóc sức khỏe được cấp phép của Oregon hướng dẫn về việc sử dụng đúng cách và trách nhiệm đối với loại thuốc được kê đơn.

Việc yêu cầu học khu quản lý thuốc hoặc cho phép học sinh tự mua thuốc theo toa phải bao gồm đơn thuốc và kế hoạch điều trị phải có chữ ký của bác sĩ kê đơn.

- ¹. Theo thông báo thích hợp được gửi cho học khu bởi phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh hoặc học sinh.
- Một y tá đã đăng ký được tuyển dụng bởi một trường công lập hoặc tư thục, ESD hoặc cơ quan y tế công cộng địa phương để cung cấp dịch vụ điều dưỡng tại một trường công lập hoặc trường tư có thể chấp nhận đơn đặt hàng của một bác sĩ được cấp phép hành nghề y khoa hoặc nắn xương ở một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ nếu lệnh liên quan đến việc chăm sóc hoặc điều trị một học sinh đã đăng ký học tại trường không quá 90 ngày.
- Tuân theo ORS 109.610, 109.640 và 109.675.

Việc yêu cầu học khu quản lý hoặc cho phép học sinh tự quản lý thuốc không theo đơn không được chấp thuận bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) sẽ phải bao gồm một lệnh bằng văn bản từ người kê đơn của học sinh để đáp ứng các yêu cầu của luật pháp.

Yêu cầu bằng văn bản và biểu mẫu chấp thuận phải có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh, trừ khi học sinh được phép tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế mà không có sự đồng ý của cha mẹ theo luật tiểu bang, điều này là bắt buộc và sẽ được lưu trong hồ sơ.

Nếu học sinh bị học khu coi là đã vi phạm chính sách của Hội đồng quản trị hoặc quy trình y tế, thì học khu có thể thu hồi quyền cho phép học sinh tự quản lý thuốc.

Thuốc theo toa và thuốc không theo toa sẽ được xử lý, lưu trữ, giám sát, xử lý và lưu giữ hồ sơ theo các quy định hành chính đã được thiết lập của học khu quản lý, việc quản lý thuốc theo toa hoặc không theo toa cho học sinh, điều này cũng bao gồm cả các thủ tục về việc xử lý vứt các vật sắc nhọn và thủy tinh.

Một quy trình sẽ được thiết lập theo yêu cầu bằng văn bản của phụ huynh hoặc người giám hộ, epinephrine tự động được kê đơn dự phòng được lưu giữ tại một vị trí hợp lý, an toàn trong lớp học của học sinh theo quy định của luật tiểu bang.

Một liều lượng epinephrine được đo lường trước có thể được sử dụng vào cơ thể bởi nhân viên được đào tạo, được chỉ định cho bất kỳ học sinh hoặc cá nhân nào khác trong khuôn viên trường học mà người đó tin rằng, với thiện ý, là học sinh hay cá nhân đang bị phản ứng dị ứng nghiêm trọng, bất kể học sinh hay cá nhân có đơn thuốc epinephrine hay không .

Naloxone hoặc bất kỳ loại thuốc tương tự nào ở bất kỳ dạng nào có sẵn để sử dụng với mục đích an toàn và được thiết kế để đảo ngược tình thế nghiêm trọng nhanh chóng do việc dùng quá liều thuốc chất kích thích có thể được sử dụng bởi nhân viên được đào tạo, được chỉ định cho bất kỳ học sinh hoặc cá nhân nào khác trong khuôn viên trường học mà người đó tin rằng người bệnh đang bị nguy kịch do những điều nêu trên xảy ra do quá liều thuốc chất kích thích.

Chính sách này sẽ không cấm, dưới bất kỳ hình thức nào, việc quản lý sơ cấp cứu cho học sinh bởi các nhân viên của học khu theo luật tiểu bang đã thiết lập, chính sách của Hội đồng và quy định hành chính. Quản trị viên trường học, giáo viên hoặc nhân viên khác của học khu được chỉ định bởi người quản lý trường học không phải chịu trách nhiệm pháp lý trong một vụ kiện hình sự hoặc thiệt hại dân sự do kết quả

của việc sử dụng thuốc trên người bệnh, với thiện chí giúp người và theo luật tiểu bang, về thuốc theo toa và / hoặc không theo toa.

Quản trị viên trường học, y tá trường học, giáo viên hoặc nhân viên khác của học khu được chỉ định bởi người quản lý trường học không phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc thiệt hại dân sự do học sinh tự sử dụng thuốc, như được mô tả trong Quy chế sửa đổi Oregon (ORS) 339.866 , nếu người đó có thiện chí đã hỗ trợ học sinh tự sử dụng thuốc.

Quản lý trường học, y tá trường học, giáo viên hoặc nhân viên khác của học khu được ban giám hiệu trường chỉ định không phải chịu trách nhiệm hình sự hoặc thiệt hại dân sự, do sử dụng thuốc nếu người đó có thiện chí giúp người khi tự động sử dụng epinephrine cho học sinh hoặc cá nhân khác bị dị ứng nghiêm trọng, người không thể tự sử dụng thuốc bất kể học sinh hay cá nhân có đơn thuốc epinephrine, hoặc sử dụng naloxone hoặc bất kỳ loại thuốc tương tự nào ở bất kỳ dạng nào có sẵn để sử dụng với mục đích an toàn và được thiết kế để đảo ngược tình thế nghiêm trọng nhanh chóng do việc dùng quá liều thuốc chất kích thích đối với một học sinh hoặc cá nhân khác mà người đó tin rằng có thiện chí giúp người khi đang trải qua tình trạng dùng quá liều chất kích thích.

Học khu và các thành viên của Hội đồng không chịu trách nhiệm pháp lý về hành động hình sự hoặc thiệt hại dân sự do sử dụng thuốc nếu bất kỳ người nào có thiện chí giúp người, trong khuôn viên trường học, bao gồm cả tại trường học, tài sản của trường học thuộc thẩm quyền của học khu hoặc tại một hoạt động thuộc thẩm quyền của học khu, sử dụng epinephrine tự động tiêm cho học sinh hoặc cá nhân khác bị dị ứng nghiêm trọng không thể tự sử dụng thuốc, bất kể học sinh hay cá nhân đó có đơn thuốc epinephrine hay không. sử dụng naloxone hoặc bất kỳ loại thuốc tương tự nào ở bất kỳ dạng nào có sẵn để sử dụng với mục đích an toàn và được thiết kế để đảo ngược tình thế nghiêm trọng nhanh chóng do việc dùng quá liều thuốc chất kích thích đối với học sinh hoặc cá nhân khác mà người đó tin rằng có thiện chí giúp người khi đang trải qua tình trạng dùng quá liều chất kích thích.

Tổng giám đốc sẽ thiết lập các quy định hành chính khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của luật pháp, Quy tắc Hành chính Oregon và việc thực hiện chính sách này.

** Như những thông tin được sử dụng trong chính sách này, thuật ngữ cha mẹ bao gồm người giám hộ hợp pháp hoặc người trong mối quan hệ cha mẹ. Địa vị và nhiệm vụ của người giám hộ hợp pháp được định nghĩa trong ORS 125.005 (4) và 125.300 - 125.325. Việc xác định xem một cá nhân có đang thực hiện nhiệm vụ cha mẹ trong mối quan hệ gia đình, nhằm mục đích xác định nơi cư trú hay không, phụ thuộc vào việc đánh giá các yếu tố được liệt kê trong ORS 419B.373. Việc xác định cho các mục đích khác phụ thuộc vào việc đánh giá các yếu tố đó và giấy ủy quyền được thực thi theo ORS 109.056. Đối với học sinh nhận giáo dục đặc biệt, về phần phụ huynh bao gồm một phụ huynh đại diện, một học sinh trưởng thành đã chuyển giao các quyền và cha mẹ nuôi dưỡng như được định nghĩa trong OAR 581-015-2000.

KẾT THÚC CHÍNH SÁCH

Tài Liệu Chính Sách Tham Khảo:

[ORS 109.610](#)
[ORS 109.640](#)
[ORS 109.675](#)
[ORS 332.107](#)
[ORS 339.866 - 339.871](#)
[ORS 433.800 - 433.830](#)

[ORS 475.005 - 475.285](#)
[OAR 166-400-0010\(17\)](#)
[OAR 166-400-0060\(29\)](#)
[OAR 333-055-0000 -055-0115](#)
[OAR 581-021-0037](#)

[OAR 581-022-2220](#)
[OAR 851-047-0030](#)
[OAR 851-047-0040](#)
Senate Bill 665 (2019)

Family Educational Rights and Privacy Act of 1974, 20 U.S.C. § 1232g (2018); Family Educational Rights and Privacy, 34 C.F.R. Part 99 (2019).

OREGON HEALTH AUTHORITY AND OREGON DEPARTMENT OF EDUCATION, *Medication Administration: A Manual for School Personnel*.